



# 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2566

ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นางสาวบุญยาพร สายสร้อย

นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์  
เอกภาษาอังกฤษ โทจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล



ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนห้วยเฉียว จังหวัดอุดรธานี

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรธานี แผนการเรียนพิเศษ EIS

“คิดอย่างไรกับมหาวิทยาลัยมหิดล”

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเปรียบเสมือนใบเบิกทางให้ดิฉันได้เข้าถึงโอกาสและองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรม ในมหาวิทยาลัย งานเสวนา หรืออื่นๆ ที่ถูกจัดขึ้นโดยส่วนงานต่างๆ เจอเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่น่ารัก และพร้อมสนับสนุน ได้เจอคนเก่งๆ รอบตัว และมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในสังคมกว้าง การที่ดิฉันได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันว่า ตนเองมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ จึงทำให้ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้

“ปฏิบัติตัวอย่างไร ถึงได้รับรางวัล”

ในตอนแรกดิฉันเองมีความกังวลว่า ตนเองมีความเหมาะสมมากพอที่จะได้รับรางวัลนี้หรือไม่ และหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลนี้ ทำให้ตระหนักได้ว่า รางวัลคนดีศรีมหิดล มีได้คัดเลือกแต่เพียงเพียงเพราะ นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความประพฤติเป็นเลิศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีวัดที่ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนตัวดิฉันเอง จึงทำให้ตัดสินใจเข้ารับการเสนอชื่อ เพื่อรับรางวัลดังกล่าวนี้ เพราะประสบการณ์การทำงานของดิฉันในอดีตที่ผ่านมา มีความหลากหลายและเชื่อว่าเพียงพอต่อการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลฯ ต่อไป

และในที่สุด ในฐานะที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็นเยาวชนที่มีความสนใจในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการพัฒนาสังคม แม้จะกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ดูเหมือนจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจในสายวิทยาศาสตร์ และการแพทย์เท่านั้น จึงอยากส่งความปรารถนาดีต่อทุกท่าน และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ว่าการนำมาซึ่งสังคมที่ดีกว่า มิจำเป็นว่าท่านจะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แล้วจะไม่สามารถขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และพัฒนาสังคมได้ ดิฉันขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในความสามารถ ศักยภาพของตนเอง และมาร่วมกันขับเคลื่อนสังคมที่ดีกว่าไปพร้อมกัน ดังพระราชดำรัสใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงได้พระราชทานไว้ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

รางวัลที่เคยได้รับ

- รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปี 2565
- รางวัล Young People Advisory Board 2023 โครงการ YPAB มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกับผู้นำเยาวชนคนอื่นๆ

มีบุญของแผ่นดิน